

พีเอ กรุ๊ป นำวิธีการลงทุนล้ำสมัยมาสู่เอเชีย

ไมอามี–(โกลด์ นิวส์ไวร์)–30 ก.ค. 2558

พีเอ กรุ๊ป ขยายการดำเนินงานในเอเชีย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานบริการการเงินลาบวน (Labuan Financial Services Authority) รวมทั้งยังได้แต่งตั้งนาย เอ็ดเวิร์ด แพนทานี เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจคนใหม่ เพื่อทำตลาดผลิตภัณฑ์การลงทุน Premier Trust ในภูมิภาคนี้

นายจอร์จ อี ฟอลคอน รองประธานบริหารของพีเอ กรุ๊ป กล่าวว่า “เราได้เริ่มดำเนินงานในเอเชียเมื่อสองปีก่อน และได้มองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มชาวต่างชาติในภูมิภาคนี้” ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับอินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอร์ นายฟอลคอนได้อธิบายถึงการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดดำเนินงานในมาเลเซียว่า “ด้วยเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตสูง และจากการที่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับทางวัฒนธรรม ผนวกกับความมีเสถียรภาพทางการเมือง มาเลเซียจึงมีส่วนผสมที่ลงตัวอย่างครบถ้วนสำหรับสูตรสำเร็จของบริษัท”

สำนักงานประจำภูมิภาคของพีเอ กรุ๊ป จะตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งนายเอ็ดเวิร์ด แพนทานี ได้รับการแต่งตั้งโดย พีเอ กรุ๊ป ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาค “คุณแพนทานีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี อีกทั้งยังมีความรู้เชิงลึกในตลาดโบรกเกอร์และนักลงทุนสถาบันในเอเชีย ความเชี่ยวชาญของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของพีเอ กรุ๊ป”

พีเอ กรุ๊ป จะเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบเดียวกับที่มีการนำเสนอในลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง “อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราได้ขยายฐานการจัดจำหน่าย เราจึงจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา พร้อมรับฟังกระแสตอบรับ แนวทางของเราคือการร่วมมือกับหลายๆฝ่ายอย่างหนึ่ง โดยเราวางเป้าหมายที่จะเปิดรับโอกาสทางธุรกิจซึ่งได้รับการชี้แนะโดยคณะที่ปรึกษาของเรา นอกจากนี้ เรายังมีประวัติผลงานที่โดดเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ” นายฟอลคอนกล่าว

สำหรับพีเอ กรุ๊ปแล้ว ความสำเร็จสามารถนำมาสรุปได้ในคำเดียว คือ ความสัมพันธ์ เราดำเนินธุรกิจเพื่อมอบคุณค่าให้แก่คณะที่ปรึกษาและลูกค้าของเราอย่างเท่าเทียมกัน เราได้มองเห็นการเติบโตในรูปแบบของเม็ดเงินแต่เพียงอย่างเดียว” นายฟอลคอนย้ำ “ความสำเร็จในภูมิภาคนี้จะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและยั่งยืนที่เราสร้างขึ้น”

เกี่ยวกับ พีเอ กรุ๊ป (PA Group)

เราคือกลุ่มบริษัทประกันระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานในสองแผนก ได้แก่ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และประกันชีวิตและการลงทุน โดยแผนกประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนำเสนอความคุ้มครองสุขภาพระหว่างประเทศ

ภายใต้แบรนด์ Premier Health และ WEA ส่วนแผนประกันชีวิตและการลงทุนนำเสนอแนวทางการลงทุนภายใต้
แบรนด์ Premier Trust ปัจจุบัน พีเอ กรุ๊ป มีลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้ถือเป็นปี
ที่ 10 แห่งความสำเร็จของบริษัท รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pagroupco.com

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนของ Premier Trust กรุณาเข้าชม
www.premiertrustglobal.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marketing@pagroupco.com